



วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลสันป่าตองได้จัดโครงการพ่อแม่ตัวอย่าง (กิจกรรมแม่ตัวอย่าง) โดยมีนายเกษม ฉาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าตอง โดยได้ศึกษาดูงานการให้บริการศูนย์สาธารณสุข ,คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ กองการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน และได้ศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "



วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง จัดอบรมหลักสูตรสุขภาพโภชนาการ สำหรับผู้ประกอบการอาหารภายใต้โครงการสุขภาพโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยนำความรู้ที่ได้รับการอบรม ไปพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารเพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร โดยอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน



วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายเกษม ฤาพิณิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเข้าร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม ณ เชียงดาว กู๊ดวิว รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายเกษม ฤาพิณิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU การบริการวิชาการชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมสุขภาวะชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง



วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง นางรพีพรรณ สุริยานรากร ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสภักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาญัตติ และเรื่องอื่นๆ

